



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ส่วนอำนวยการ โทร. ๐-๕๕๖๒-๓/๑๔๓

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๑๓๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ ๓) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ ๔ จังหวัดน่าน

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ขอส่งสำเนาประกาศสำนักจัดการ
ทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ฉบับลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบราคาจ้างเหมาปลูกและ
บำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ ๓) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ ๔ จังหวัด
น่าน มาเพื่อดำเนินการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายตติยคุณ ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่๓)
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ ๔ จังหวัดน่าน

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ ๓) จำนวน ๖๐๐ ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ ๔ จังหวัดน่าน ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายการดังต่อไปนี้

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ที่ ๔ จังหวัดน่าน จำนวน ๖๐๐ ไร่.
วงเงินงบประมาณ ๕๔๒,๕๐๐.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการปลูกป่าและบำรุงป่า ที่อยู่ในท้องถิ่น หรือผู้เคย
ปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย
รายได้ลงสู่ท้องถิ่น และต้องมีใบรับรองคุณสมบัติการทำงานจากหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน
แห่งชาติ ท้องที่จังหวัดแพร่

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ผู้เสนอ...

